

คณะเภสัชฯ มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม



18 พฤศจิกายน 2552

รศ.ดร. จุฬามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์นำทีมบริหารและหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ไปร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดี รองศาสตราจารย์ นพ. สุวัฒน์ เบญจพูลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ นพ. ธีรชัย สุภัทรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ภูญ. พัชรินทร์ สุวรรณภิญโญ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ภูญ. ศุภศิลา สระเอี่ยม และภญ. พาขวัญ ปุณณปุรต เขาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยทั้งสองหน่วยงาน

มีความเห็นพ้องต้องกันในความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมตามหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร 6 ปี สาขาเนื้องานผู้ป่วยเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความสามารถในการทำงานดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของทีมนสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล โดยในช่วงแรกทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 6 จำนวน 14 คนต่อหนึ่งปีการศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย และอาจขยายจำนวนขึ้นไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิทยาเขตแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดียังได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 6 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้สมบูรณ์จนทำให้โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแหล่งฝึกที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตต่อไป นอกจากนี้ผู้บริหารของทั้งสองคณะฯ ยังเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในด้านอื่นๆ เช่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ การบริการ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และคุณภาพของระบบการบริการในโรงพยาบาล และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กร เช่น การเปิดโอกาสในนักศึกษาของทั้งสองคณะฯ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่รับใช้สังคมร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และจะมีผลบังคับถึง มีนาคม พ.ศ. 2558